

## THÔNG BÁO

### Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2024 tại kỳ họp lần thứ 17 – HĐND huyện Thanh Trị, khóa XII

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và Hội đồng nhân dân huyện; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024. Công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tập trung vào những nội dung trọng tâm và đạt được kết quả như sau

#### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, tết và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt bình thường, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, nhân dân còn băn khoăn thời tiết phức tạp ảnh hưởng mưa, bão làm thiệt hại 13 căn nhà ở của người dân. Giá cả các mặt hàng rau màu, chăn nuôi thấp, giá cả vật tư nông nghiệp tăng ảnh hưởng đến sản xuất; Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng (đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy), tai nạn giao thông tăng cả 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương). Nhân dân mong muốn các ngành, các cấp có giải pháp thực hiện, góp phần khắc phục những khó khăn nêu trên, để nhân dân ổn định đời sống.

#### II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

##### 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật

Trong năm 2024, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai học tập từ trong nội bộ đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, thực hiện các chủ trương của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024 -2029; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021– 2025 để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của MTTQ Việt Nam và các ngày kỷ niệm của các Tổ chức thành viên...; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”... Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 619 cuộc, có 40.235 lượt người dự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động xã hội ở địa phương.

## **2. Tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào hành động ở cơ sở**

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, công tác giảm nghèo tại địa phương. Phối hợp vận động thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân phát hoang đắp lè lộ, làm lộ giao thông nông thôn, hàng rào, xây dựng trụ cột cờ và treo bóng đèn trước ngõ,.. đã đóng góp trên 500 ngày công lao động, vận động xã hội hoá trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được trên 2 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn ở khu dân cư năm 2024, thành lập Đoàn tham dự Ngày hội đại đoàn kết ở 10 khu dân cư chỉ đạo điểm của tỉnh, huyện, xã, thị trấn. Kết quả có 74/74 ấp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư có 5.586 lượt người tham dự, trong đó có 71/74 khu dân cư tổ chức đủ phần lễ và phần hội, chiếm tỷ lệ 95,94%. Phần lễ tổ chức trang trọng, đúng

nghi thức. Phân hội tổ chức nhiều nội dung, hoạt động rất sôi nổi, sinh động và thiết thực như: tổ chức lễ bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết, trao 20 suất học bổng học sinh nghèo, tặng 200 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách, tổng trị giá trên 100 triệu đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao... tại buổi lễ đã biểu dương, khen thưởng 74 tập thể, 297 cá nhân có thành tích đóng góp trong thực hiện cuộc vận động với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; khen thưởng cho các cá nhân tham gia hội thi các môn văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian tại các khu dân cư tổ chức phân hội tổng trị giá trên 35.000.000 đồng.

Trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Lâm Kiệt và Lâm Tân và đô thị văn minh thị trấn Hưng Lợi. Kết quả đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Lâm Tân đạt trên 98%. Xã Lâm Kiệt và thị trấn Hưng lợi đang triển khai lấy ý kiến.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Kết quả Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động, tiếp nhận được 503 triệu đồng. Trong năm, triển khai xây dựng 76 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, trị giá trên 3,8 tỷ đồng, trong đó Quỹ “vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 12 căn, quỹ “vì người nghèo” của tỉnh 12 căn, số còn lại từ nguồn của Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ. Hỗ trợ trực tiếp cho 2 hộ bị thiên tai hoả hoạn xảy ra trên địa bàn ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị với số tiền 13 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức vận động các mạnh thường quân triển khai xây dựng 5 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện, trị giá số tiền trên 250 triệu đồng (xã Vĩnh Lợi 2 căn của hội viên người Pháp hỗ trợ, xã Vĩnh Thành 02 do Nhóm An Vui tập đoàn Suối Tiên hỗ trợ; thị trấn Phú Lộc 1 căn do mạnh thường quân hỗ trợ).

Thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về kêu gọi Toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn thể nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Trị phát động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện hưởng ứng hỗ trợ người dân các tỉnh gặp khó khăn, kết quả đã tiếp nhận số tiền 767.356.480đ và hiện vật quy thành tiền trị giá trên 200 triệu đồng. Số tiền và hiện vật được huyện đã chuyển về Ban cứu trợ của tỉnh hết đúng theo hướng dẫn.

MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên

dùng hàng Việt Nam”, thông qua công tác tuyên truyền từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua sắm sử dụng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó các ngành chức năng trong huyện đã phối hợp, thông qua việc ký kết hợp đồng, cho phép các Công ty, đại lý quảng bá và bán các mặt hàng Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức hội chợ và thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ cho nhân dân. Kết quả đã tuyên truyền được 84 cuộc, có 4.292 lượt người tham dự và tổ chức trên 11 lần hội chợ tạo điều kiện cho hơn 14.567 lượt bà con tham quan mua sắm.

### **3. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Chính quyền**

Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-MTTQ-BTT ngày 6/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về “Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch triển khai trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở tổ chức 11 cuộc Hội nghị đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Mặt trận Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi và dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ Chương trình giám sát năm 2024, MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức 10 cuộc giám sát. Nội dung giám sát: Việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; Giám sát việc cấp phát tiền điện cho hộ nghèo năm 2022 và 2023; giám sát việc phát gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, lao động tự do trên địa bàn huyện; Giám sát các công trình xây dựng lộ, cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; giám sát việc cấp phát kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; giám sát quy trình và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Lâm Tân.

Tham gia cùng Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 07 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó: 01 cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện “Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025”, 01 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân về “Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ năm 2022-2023”, 01 cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân “việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện từ năm 2022-2024”, 02 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế “Việc triển khai và thi hành Luật hộ tịch về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện từ năm 2022-2024” và “Việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện từ năm 2022-2024”, 02 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về “Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện”

và “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện”. Qua giám sát, nhìn chung các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia cùng Viện kiểm sát huyện, giám sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện được 02 cuộc.

#### **4. Tổ chức tiếp xúc cử tri với các vị Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp**

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri được 102 cuộc, có 6.399 cử tri tham dự, có 396 ý kiến phát biểu ý kiến (các ý kiến đã được tổng hợp báo cáo riêng gửi đến kỳ họp HĐND huyện).

#### **5. Công tác tiếp Công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Thực hiện Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp UBND cùng cấp tiếp 63 lượt công dân đến yêu cầu, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời lắng nghe, giải thích các kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của công dân nhằm tránh tình trạng khiếu nại, đông người trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải viên ở cơ sở; toàn huyện hiện có 74 tổ hòa giải, với 518 hòa giải viên. Các Tổ hòa giải lựa chọn hòa giải viên bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần, dân tộc theo đúng tiêu chuẩn của Luật hòa giải ở cơ sở. Trong năm đã tiếp nhận hoà giải thành 139/158 vụ - đạt 87,97%.

### **III. KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP**

**Thứ nhất:** Căn cứ Nghị quyết về kinh tế xã hội của huyện hằng năm, UBND huyện cụ thể hoá và ban hành rất nhiều Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, tuy nhiên cũng đề nghị UBND huyện nên thành lập tổ công tác kiểm tra thường xuyên việc triển khai, thực hiện tại các xã, thị trấn, để có đôn đốc, chỉ đạo, bổ sung kịp thời giải pháp thực hiện, nhằm góp phần đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

**Thứ hai:** Với tình hình chung của huyện hiện nay tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông trong năm 2024 tăng cả 2 tiêu chí. Do đó đề nghị UBND huyện

chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa phối hợp các ngành trong công tác tuyên truyền, tuần tra, canh gác, đẩy mạnh công tác tấn công có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

**Thứ ba:** Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân, nhằm góp phần giảm thiểu các đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2024, tại kỳ họp lần thứ 17 – HĐND huyện Thanh Trì, khóa XII.

**Nơi nhận**

- TT.HU-HĐND-UBND;
- Các ĐB HĐND huyện;
- MTTQ các xã, tt;
- Lưu VP.

TM BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



**Võ Kim Bằng**